

trình hình thành các tổ chức cách mạng theo đường lối Mác-xít.

T.H.V

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Cao Xuân Dục. *Quốc triều hương khoa lục*. NXB Lao Động & Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2011.

Chương Thâu. *Dương Bá Trạc – con người và thơ văn*. NXB Phụ Nữ, 2004.

Đào Trinh Nhất. *Tác phẩm, tập I. (Phần Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên)*. NXB Văn Học, 2010.

Hội khoa học lịch sử Đồng Tháp. *Đồng Tháp đất và người, tập II*. NXB Trẻ, 2009.

Nguyễn Hiến Lê. *Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười*. NXB Văn Hóa Thông Tin, 1999.

Tỉnh ủy Đồng Tháp & Ban tổ chức Hội thảo. *Kỷ yếu Hội thảo khoa học Nhà nho yêu nước Nguyễn Quang Diêu (22-11-2002)*. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, 2003.

¹ Theo Khái Sinh Dương Tự Quán, Dương Bá Trạc sinh ngày 27 tháng 3 năm Giáp Thân (tức 22-4-1884), đỗ cử nhân năm 17 tuổi (1900). Cao Xuân Dục trong *Quốc triều hương khoa lục* ghi năm thi đỗ cử nhân, Dương Bá Trạc 22 tuổi. Có lẽ là lầm.

² Nhà của Nguyễn Thượng Khách nay là số 130, đường Hùng Vương, thành phố Long Xuyên. Tuy bị an trí ở Long Xuyên, Dương Bá Trạc vẫn ở cùng với vợ (cháu ngoại nhà thơ Chu Mạnh Trinh) và ngày 19-12-1911, tại Long Xuyên, bà đã sinh cho Dương Bá Trạc một người con trai về sau là bác sĩ, họa sĩ, nhà thơ Dương Cẩm Chương

³ Chương Thâu. *Dương Bá Trạc – con người và thơ văn*. NXB Phụ Nữ, 2004, trang 146.

⁴ Năm 1913, Việt Nam Quang Phục hội đã cử hội chủ Cường Để về Nam Kỳ vận động kinh phí hoạt động. Từ Sài Gòn, Cường Để đã đi Mỹ Tho rồi xuống Vĩnh Long, Long Xuyên, Châu Đốc. Trước khi rời miền Tây về Sài Gòn để đi Hương Cảng, trung tuần tháng 5-1913, Cường Để đã tổ chức một hội nghị bí mật ở Long Xuyên. Tham dự bao gồm một số cán bộ chủ chốt của Việt Nam Quang Phục hội trong đó có Đinh Hữu Thuật và Nguyễn Quang Diêu. Không rõ nhóm Dương Bá Trạc, Nguyễn Thượng Khách có tham dự cuộc mật hội này hay không. Có điều, chúng ta có thể thấy rằng, dưới sự hoạt động của họ, Long Xuyên đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các chí sĩ yêu nước thuộc nhiều xu hướng, tổ chức khác nhau họp mặt.

Vào những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5-1945, lịch sử chứng kiến từng bước sự diệt vong của chủ nghĩa phát xít, sự thắng lợi của loài người tiến bộ và các lực lượng dân chủ chống phát xít. Đến ngày 14-08, phát xít Nhật chính thức tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Ở nước ta, Hội nghị Đảng toàn quốc (từ ngày 13 đến 15-08), tiếp đó là Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (từ ngày 16 đến 17-08) đưa ra nhận định: Lúc này thời cơ đã đến và quyết định phát động toàn dân đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Thực hiện lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương Đảng, ngày 17-08, Tỉnh ủy Cần Thơ họp bàn kế hoạch khởi nghĩa trong toàn tỉnh. Ngày 19-08, khởi nghĩa thành công ở Hà Nội như một tiếng bom vang dội, nhanh chóng lan truyền khắp nơi, động viên, cổ vũ nhân dân Cần Thơ gấp rút nổi dậy giành chính quyền. Được tin đó, Tỉnh ủy Cần Thơ họp thông qua kế hoạch khởi nghĩa và thành lập Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời (còn gọi là Ủy ban dân tộc giải phóng) do đồng chí Trần Ngọc Quế (Bí thư Tỉnh ủy) làm Chủ tịch, Huỳnh Phú Mậu giữ chức Phó Chủ tịch, Trần Văn Khéo (Thanh niên Tiền phong) làm Tổng thư ký cùng với 6 Ủy viên⁽¹⁾.

Ngày 22-08, Tỉnh ủy họp nghiên cứu Nghị quyết của Xứ ủy⁽²⁾ và vạch kế hoạch cướp chính quyền trong tỉnh. Trong cuộc họp này Tỉnh ủy quyết định cử các đồng chí Hồ Bá Thúc, Trần Văn Khéo, Nguyễn Văn Chức và Tú tài Thiệu tham gia giành chính quyền ở Sài Gòn vào ngày 25-08 để rút kinh nghiệm về vận dụng cụ thể vào tình hình tỉnh

nhà. Đồng thời, chuyển các “Xung phong đội”⁽³⁾ của các quận về thị xã để tăng cường bảo vệ cơ quan lãnh đạo, sẵn sàng chờ lệnh khởi nghĩa.

Lúc bấy giờ, tổ chức Thanh niên Tiền phong⁽⁴⁾ ở Cần Thơ phát triển rất nhanh từ thành thị đến nông thôn, trong toàn tỉnh đã có hơn 70.000 đoàn viên, trong đó có nhiều hội viên các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh tham gia các hoạt động trong tỉnh chuẩn bị khởi nghĩa. Đến cuối tháng 7, lực lượng vũ trang của các quận có trên 300 người, trong số này nhiều người được chọn bổ sung vào “Xung phong đội” ở thị xã. Cùng với đó là truyền đơn, khẩu hiệu cách mạng treo rải trên đường phố, công sở và nơi đông người tạo khí thế cách mạng sôi sục, quần chúng phấn khởi, tin tưởng, địch hoang mang, lo lắng. Nhìn chung, công tác chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa ở Cần Thơ đã đầy đủ những yếu tố để có được một cuộc khởi nghĩa diễn ra thành công.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các địa phương trong cả nước nổi dậy khởi nghĩa giành thắng lợi liên tiếp, đặc biệt ở Sài Gòn khởi nghĩa thành công ngày 25-08 đã động viên, cổ vũ toàn thể nhân dân Nam Bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng vùng lên, đồng thời đó là “phát súng lệnh” cho các địa phương đồng loạt khởi nghĩa đã làm cho bọn địch ở Cần Thơ hoang mang, lo sợ tột độ. Tại thời điểm này, ở Cần Thơ có khoảng 600 quân Nhật đóng tại thị xã để chờ quân Đồng minh vào giải giáp, chống đỡ một cách yếu ớt.

Tình hình mới xuất hiện, Tỉnh ủy triệu tập cuộc họp bất thường và quyết định cử một phái đoàn gồm đồng chí Trần Ngọc Quế, Nguyễn Thượng Tư (Thanh niên Tiền phong), Huỳnh Cẩm

Cách mạng mùa Thu năm 1945 ở Cần Thơ

ĐẶNG HOÀNG SANG

Chương (trí thức yêu nước làm phiên dịch) đến gặp và báo cho Sato – Chỉ huy Sở Hiến binh Nhật biết vào ngày 26-08 sẽ có cuộc mítting lớn ở thị xã Cần Thơ. Mục đích tổ chức cuộc mítting này là để biểu dương lực lượng và thăm dò thái độ của quân Nhật. Nếu thuận lợi ta sẽ cướp chính quyền ngay, buộc chính quyền địch trao chính quyền lại cho nhân dân. Để bảo vệ cho đoàn đại biểu, Tỉnh ủy cử đồng chí Huỳnh Phan Hộ chỉ huy lực lượng “Xung phong đội” bí mật bao vây Sở Hiến binh Nhật và theo dõi thái độ của Tỉnh trưởng Lưu Văn Tào.

Trước sự cáo chung của chủ nghĩa phát xít và sức mạnh của cách mạng, quân Nhật không dám kháng cự và chấp nhận những yêu cầu của đoàn đại biểu ta. Ngay lập tức, Tỉnh ủy quyết định biến cuộc mítting ngày 26-08 thành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở thị xã Cần Thơ và các địa phương trong tỉnh.

Sáng sớm ngày 26-08, trên 20

ngàn đồng bào thị xã và các quận Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp,... xếp thành từng đoàn, cờ, khẩu hiệu kéo về tập trung tại sân vận động Cần Thơ⁽⁵⁾. Trước lễ đài có treo tấm băng lớn:

“Chính quyền về tay nhân dân!”;

“Nước Việt Nam độc lập muôn năm!”.

Đúng 6 giờ sáng, Ủy ban dân tộc giải phóng tỉnh ra mắt nhân dân, đồng chí Huỳnh Phan Hộ thay mặt Ủy ban đọc lời hiệu triệu và kêu gọi đồng bào đoàn kết, đấu tranh giành lấy chính quyền, quần chúng nhân dân hưởng ứng bằng tiếng hoan hô vang khắp thị xã. Sau cuộc mítting, quần chúng được tổ chức theo từng khối, có lực lượng tự vệ vũ trang và “Xung phong đội” hỗ trợ xuống đường biểu tình thị uy. Đoàn biểu tình kéo qua khắp các ngã đường trong thị xã để biểu dương lực lượng, rồi tập trung tại dinh xã Tây⁽⁶⁾.

Trước khí thế cách mạng của quần chúng, Tỉnh trưởng Lưu Văn

Tào buộc phải giao chính quyền cho đại diện của Ủy ban dân tộc giải phóng và tuyên bố giải tán chính quyền bù nhìn trong toàn tỉnh. Lưu Văn Tào xin chính quyền cách mạng cho làm người công dân của nước Việt Nam độc lập. Đồng chí Trần Ngọc Quế, Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng tỉnh long trọng tuyên bố:

- Chính quyền đã về tay nhân dân.

- Bãi bỏ các thứ thuế vô lí do phát xít Nhật và thực dân Pháp đặt ra.

- Trả tự do cho tù chính trị.

- Bảo vệ tài sản của nhân dân.

- Tịch thu toàn bộ tài sản của thực dân Pháp.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể đồng bào hãy đoàn kết chung quanh chính quyền cách mạng để giữ gìn nền độc lập cho Tổ quốc. Sau đó, các đồng chí trong Ủy ban dân tộc giải phóng chia nhau đi tiếp quản các cơ quan hành chính, kinh tế, văn hóa, ngân hàng, kho bạc,... ở thị xã⁽⁷⁾.

Không khí khởi nghĩa thành công ở thị xã Cần Thơ nhanh chóng lan ra các địa phương trong toàn tỉnh, cổ vũ nhân dân đứng lên giành chính quyền ở từng địa phương.

Tại quận Trà Ôn, được sự lãnh đạo của Quận ủy, lực lượng Thanh niên Tiên phong cùng quần chúng thị trấn và các làng lân cận biểu tình có vũ trang bằng gậy gộc, kéo đến dinh quận, buộc quận trưởng đầu hàng. Ủy ban nhân dân quận và các làng được thành lập trong ngày 26-08.

Ở Ô Môn, sau khi làm tròn trách nhiệm đối với tỉnh, trưa hôm



Tòa hành chính Phong Dinh (xưa), nơi diễn ra cuộc Cách mạng Tháng tám năm 1945. Ảnh: TL

đó quần chúng nhân dân về đến Ô Môn. Với khí thế cách mạng hừng hực, Đảng bộ quyết định huy động lực lượng quần chúng ở các làng giành chính quyền tại quận lỵ ngay chiều 26-08. Lệnh khởi nghĩa được truyền ra nhanh chóng đã huy động 4000 quần chúng, được sự bảo vệ của “Xung phong đội” quần chúng nhân dân đã giương băng cờ, khẩu hiệu và vũ trang bao vây dinh quận hô vang các khẩu hiệu. Trước khí thế cách mạng như vũ bão, đốc phủ sứ Huỳnh Văn Diệu – quận trưởng Ô Môn giao chính quyền cho cách mạng. Bọn tề ở các làng xã đều tan rã, bỏ trốn.

Tại Châu Thành, sáng sớm ngày 26-08, lực lượng Thanh niên Tiền phong và nhân dân Thường Thạnh, Cái Răng, Cái Da, Xóm Chài tham dự mít tinh, biểu tình cùng đồng bào tỉnh lỵ. Trong khi đó, tại nhà việc làng Thường Thạnh, hơn 1.000 đồng bào Việt, Hoa cùng kéo đến mít tinh giành chính quyền. Lực lượng quân sự ở các làng lân cận cũng kéo đến giành chính quyền, quận trưởng Nguyễn Ngọc Thơ phải giao lại chính quyền cho nhân dân. Tại các làng Phú Thứ, Thạnh An cũng diễn ra các cuộc khởi nghĩa, giành chính quyền thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Châu Thành.

Ở Phụng Hiệp, việc chuẩn bị lực lượng giành chính quyền đã sẵn sàng. Sáng ngày 26-08 lực lượng nòng cốt tại quận lỵ đã tập hợp quần chúng ở ấp Xẻo Vong, Cầu Trắng, ấp Chợ, Phó Đường,... Sau khi nghe tin cuộc khởi nghĩa ở Cần Thơ nổ ra, quần chúng nhân dân kéo đến tập hợp tại sân vận động Phụng Hiệp ban đầu khoảng 500 người, đến 10 giờ đã lên đến 1.000 người hô vang các khẩu hiệu. Quận trưởng Thọ cố thủ trong dinh.

Quần chúng vẫn tiếp tục bao vây, biểu dương khí thế cách mạng đòi giao chính quyền cho nhân dân. Đến 02 giờ chiều, quận trưởng Thọ xin giao chính quyền cho nhân dân. Quần chúng phát cao cờ đỏ sao vàng mừng cách mạng thắng lợi.

Các địa phương khác trong tỉnh cũng lần lượt thành lập chính quyền cách mạng. Để ổn định tình hình sau khi giành được chính quyền, ngày 28-08 Ủy ban Hành chính Nam Bộ ra quyết định thành lập Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ do đồng chí Trần Văn Khéo làm Chủ tịch⁽⁸⁾, kêu gọi đồng bào trong tỉnh đoàn kết bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng vừa mới giành được. Đây là Ủy ban nhân dân được công nhận sớm nhất ở Nam Bộ⁽⁹⁾.

Từ thực tế khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng ở Cần Thơ tháng 8-1945, chúng ta rút ra mấy nhận xét sau đây :

Thứ nhất, ở Cần Thơ khởi nghĩa bắt đầu từ tỉnh trước rồi sau đó lan dần về các quận. Vào sáng ngày 26-08, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời, quần chúng nhân dân Cần Thơ được tập hợp về tỉnh hô vang các khẩu hiệu đòi địch giao chính quyền cho nhân dân làm chủ. Sau khi chính quyền của địch giải tán, nhân dân các huyện tiếp tục kéo về địa phương mình tiến hành tiếp các cuộc biểu tình tại các dinh của quận trưởng đòi giao chính quyền. Nếu như ở tỉnh giành được chính quyền vào sáng ngày 26-08 thì ở các địa phương trong tỉnh cũng đã giành được chính quyền và o chiểu cùng ngày, diễn hình như Ô Môn, Phụng Hiệp,... Rõ ràng, thắng lợi của khởi nghĩa ở tỉnh lỵ là sự khẳng định kết thúc thắng lợi hoàn toàn của khởi nghĩa, đồng thời thúc đẩy khởi nghĩa ở

các địa phương còn lại nhanh chóng diễn ra và giành thắng lợi cuối cùng. Cần Thơ là một trong 15 tỉnh trong cả nước có hình thức khởi nghĩa như vậy⁽¹⁰⁾.

Thứ hai, phương thức khởi nghĩa giành chính quyền ở Cần Thơ chủ yếu bằng bạo lực chính trị của quần chúng cách mạng tuyên bố xóa bỏ chính quyền bù nhìn. Đồng thời, có sự kết hợp chặt chẽ giữa nông thôn và thành thị, tạo nên sức mạnh tổng hợp dè bẹp quân thù. Với sức mạnh của hơn 20 ngàn đồng bào trong toàn tỉnh kéo về từ các quận như Ô Môn, Châu Thành, Phụng Hiệp,... kết hợp với đồng bào thị xã đang sục sôi căm hờn, quyết làm cuộc cách mạng đổi đời đã mít tinh, xếp thành từng đoàn, cờ, hô vang các khẩu hiệu đòi địch giao chính quyền. Cuộc mít tinh của quần chúng cách mạng ở Cần Thơ làm cho địch khiếp sợ giao chính quyền. Nhân dân trong tỉnh đã phát huy sức mạnh đoàn kết thành một khối vững chắc, kiên quyết vùng dậy lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, phát xít. Đây chính là một trong những cội nguồn làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945.

Thứ ba, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Cần Thơ sử dụng lực lượng cách mạng là quần chúng nhân dân yêu nước, mà chủ lực là Thanh niên Tiền phong. Việc thành lập Thanh niên Tiền phong được xem là một sáng tạo độc đáo chỉ có được trong khởi nghĩa tháng 08-1945 ở Nam Kỳ; cùng với Sài Gòn, Cần Thơ là một trong những tỉnh điển hình sử dụng thành công nhất. Sau khi ra mắt Ban lãnh đạo Thanh niên Tiền phong ở Cần Thơ, tổ chức này đã lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia, đồng

đảo nhất là tầng lớp trí thức tiểu tư sản, phát triển nhanh chóng lực lượng, tạo được thế lực mới cho cách mạng tỉnh nhà. Chúng ta dựa vào bạo lực chính trị và vũ trang của quần chúng, sử dụng lực lượng nông cốt là “Xung phong đội” của Thanh niên Tiền phong hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho cuộc khởi nghĩa diễn ra thuận lợi và thành công như bao vây Sở Hiến binh Nhật, bảo vệ an toàn cho đoàn đại biểu của ta, hỗ trợ quần chúng nhân dân xuống đường biểu tình,... Quả thật, Thanh niên Tiền phong Cần Thơ thực sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị mọi điều kiện để giành chính quyền và cùng với quần chúng nhân dân địa phương hoàn thành nhiệm vụ lớn lao trong lịch sử: Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ngày 26-08.

Thứ tư, khởi nghĩa thành công ở Cần Thơ ngày 26-08 trong một tình thế khó khăn, phức tạp. Tại Cần Thơ tập trung khoảng 600 quân Nhật và các tổ chức tôn giáo, đảng phái có xu hướng thân Pháp, chống phá cách mạng. Trước tình hình đó, Đảng bộ Cần Thơ thực hiện chính sách đoàn kết của Đảng, Mặt trận Việt Minh vận động thành lập chính quyền liên hiệp có đại biểu của các giai cấp, tôn giáo và đảng phái để cùng tham gia xây dựng chính quyền vừa mới giành được.

Cùng với cả nước, cuộc khởi nghĩa ngày 26-08-1945 ở Cần Thơ thành công đã lật đổ ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, giành quyền độc lập dân tộc, khôi phục nền thống nhất nước nhà, đưa nhân dân lên vị trí người làm chủ đất nước. Nhân dân Cần Thơ vinh dự góp phần làm nên một cuộc cách mạng

“chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng : Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”⁽¹¹⁾. Vì Đảng bộ Cần Thơ “*biết tìm thấy, biết dự đoán, biết nhận định đúng con đường cụ thể, sẽ đưa quần chúng tới cuộc đấu tranh cách mạng lớn lao, chân chính, quyết định và cuối cùng*”⁽¹²⁾ như lời Lênin đã dạy.

Đ.H.S

CHÚ THÍCH:

- (1) Nguyễn Thượng Tư (Thanh niên Tiền phong), Huỳnh Phan Hộ (Việt Minh), Trần Văn Hoài (Đảng cộng sản), Nguyễn Đăng (Đảng Dân chủ), Tú Tài Thiều (đại diện Hòa Hảo), Lê Văn Sô (Việt Minh).
- (2) Sáng ngày 21-08, Xứ ủy Tiền phong triệu tập Hội nghị Chợ Đệm ở Bình Chánh lần thứ hai (lần thứ nhất diễn ra vào tối ngày 16-08) để quyết định thời gian khởi nghĩa và chỉ định Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Kỳ.
- (3) Tổ chức vũ trang hoạt động công khai của Thanh niên Tiền phong ở Cần Thơ. Đây là mầm mống để hình thành lực lượng vũ trang Cần Thơ sau này.
- (4) Tháng 05-1945, Thanh niên Tiền phong chính thức thành lập ở Sài Gòn với sự tham gia của đông đảo trí thức danh tiếng của Nam Kỳ như Kỹ sư Kha Vạng Cân, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Kỹ sư Ngô Tấn Nhơn, Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát,... cùng các sinh viên yêu nước như Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Trần Bửu Kiếm, Nguyễn Việt Nam,... do Phạm Ngọc Thạch làm Bí thư Đảng đoàn, đặt trụ sở tại số 14 đường Charner (nay là đường Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh). Đến trước khi cách mạng bùng nổ, Thanh niên Tiền phong đã có 1.200.000 đoàn

viên ở 21 tỉnh thành Nam Bộ. Riêng ở Cần Thơ, đến tháng 06, tại rạp hát Trần Đắc (nay nằm trên đường Phan Đình Phùng, TP. Cần Thơ) lễ ra mắt Ban lãnh đạo Thanh niên Tiền phong tỉnh được tiến hành trọng thể, có khoảng 2.000 đại biểu và thanh niên tham dự.

- (5) Nay là Hội trường Thành ủy Cần Thơ (đường Quang Trung, TP Cần Thơ).
- (6) Công sở Tề làng Tân An. Người Pháp làm xã trưởng trong Ban Hội tề, trực tiếp thu thuế. Trong nhân dân hay gọi là xã Tây. Nay là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (đường Nguyễn Trãi, TP Cần Thơ).
- (7) Nguyễn Thị Kim Thu – Nguyễn Thị Thanh Vân: *Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ 1929 – 1975 (Sơ thảo)*, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ xuất bản, 2003, tr.72.
- (8) Danh sách Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ được Ủy ban hành chính Nam Bộ công nhận gồm có: (1) Trần Văn Khéo: Chủ tịch (Thanh niên tiền phong); (2) Tú Tài Thiều: Phó Chủ tịch (đại biểu Hòa Hảo); (3) Huỳnh Phan Hộ: Ủy viên quân sự (Mặt trận Việt Minh); (4) Trần Ngọc Quế: Ủy viên xã hội (Đảng Cộng sản Đông Dương); (5) Văn Cừ: Ủy viên quốc gia tự vệ cuộc (Đảng Cộng sản Đông Dương); (6) Bác sĩ Lê Quang Sáng: Ủy viên nội vụ (trí thức); Đỗ Văn Y: Ủy viên tài chính (tư sản thương nghiệp); (8) Lê Văn Tức: Ủy viên tuyên truyền (trí thức tư sản thương nghiệp).
- (9) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cần Thơ : *Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ (Sơ thảo)*, Tập 1 (1929 – 1945), Tỉnh ủy Cần Thơ xuất bản, 1995, tr.146.
- (10) 15 tỉnh đó là : Quảng Nam, Mỹ Tho, Ninh Thuận, Tân An, Bình Định, Bạc Liêu, Quảng Yên, Phú Yên, Bình Thuận, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc, Rạch Giá, Hà Tiên. Xem Trịnh Nhu (Chủ biên): *Lịch sử cách mạng tháng Tám 1945*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.226.
- (11) Hồ Chí Minh : *Toàn tập*, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.159.
- (12) Lê nin : *Toàn tập* (Bản tiếng Việt), Tập 41, Nxb Tiến bộ, Mát-cơ-va, 1977, tr.103.